

Hình gửi Quý An Nhân!

Hội Ban Người Phong Hoac Kỳ.

Coi xin thay mặt cho Tập thể bệnh nhân Khu
Điều Trị Phong Đến Lớn kính chào Quý An Nhân với lời
chào nồng nhiệt nhất.

Hình thưa Quý vj!

Chời gian suốt 6 năm qua Quý vj trong Hội Ban
Người Phong Hoac Kỳ đến đến thăm chúng tôi, bệnh nhân
phong Khu Điều Trị Phong Đến Lớn và mong theo những phần
quà hoặc hiện kim gửi trọn năm trong chu kỳ hằng tháng.

Chúng tôi là thành phần chẳng may mang lấy trên
thân mình một chứng bệnh tâm phác cả thể xác lẫn tinh
thần. Lỡ những người không chính tư tạo được điều kiện sống
cho bản thân mà chỉ nhờ vào tư miếng cơm, manh áo của
những tấm lòng bác ái thơ phương. Những rất may mắn,
chung quanh chúng tôi còn có những tâm hồn cao thượng luôn
vì cuộc sống đời nghèo, bệnh tật mà hy sinh thời giờ quý
báu quan tâm, chăm sóc chăm sóc mang chút gì lợi ích cho bản
thân, một điều mà chúng tôi những người khó nghèo, bệnh tật
mong ước được có, ước được hoài.

Trong hoàn cảnh khó khăn, người bệnh chúng tôi chỉ
sống nhờ vào tiền trợ cấp có hạn của Nhà nước (240.000 VNĐ),
trong lúc vật giá ngày càng tăng. Trong hiện cảnh đó, nếu
không nhờ lòng từ thiện của Quý vj từ một đất nước xa xôi
gửi tiền về giúp đỡ mỗi tháng như đã nói trên, chắc chắn
bệnh nhân Khu Điều Trị Phong Đến Lớn nói riêng, cả nước
nói chung, chúng tôi sẽ lâm vào cảnh khó khăn không ít.

Mãi Quý vj đã biết, dù ngày nay tầm nhìn về người
phong chúng tôi có thoáng hơn nhiều so với xã hội ngày
trước, tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa hẳn
toàn có thể học nhập được, như công việc làm chẳng hạn,
trong đó có nguyên do, hình thể không trọn vẹn của bản thân,
khó bù đắp cho cuộc sống, kể cả gia đình người thân cũng
khó học nhập.

Trong hoàn cảnh nói trên, nếu không có những tấm
hồn bác ái bao la, những tình thương yêu vô giá khắp nơi
chạm hỏi, chở che, đùm bọc của Quý Ông Nhóm, nhất là của
Quý vị Thôi Đan Người Thông Trí Hoa Kỳ chiếu cố, thương
tình trợ giúp, hậu cải thiện đời sống, thì chắc chắn chúng
tôi sẽ còn đói mặt rất nhiều trong sinh hoạt bản thân cũng
như trong việc duy trì sức sống. Mong rằng, sự trợ giúp trên
luôn được duy trì và mỗi ngày càng tươi nhuận rộng thêm,
để phần nào không sa lầy với vật giá hiện hành giữa thời kinh
tế khó khăn mọi mặt.

Trong tình thương bao la đó, chúng tôi, bệnh nhân phong
của Khu Điều Trị Phong Bến Lái chỉ biết dâng lên Thiên Chúa
là Đấng Tối Cao lời nguyện xin ân phúc tràn đầy trên bậc
đường đời, cũng như trên đường hành thiện mang hạnh phúc
đến người nghèo khổ cho Quý vị cũng gia quyền những âm lành
tôi cần và cuộc sống luôn vui tươi hạnh phúc. Sau cùng, chúng
tôi chân thành tri ân và kính chúc Quý vị luôn chan hòa như ý.

Trân trọng bệnh nhân phong KĐTP Bến Lái
Chánh kính tri ân

2011